

บทที่ 10

ยุทธวิธีฝ่ายวิญญาณ

การต่อสู้ที่มีต่อกำแพงต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

เมื่อจบบทนี้แล้ว คุณจะสามารทำสิ่งต่อไปนี้

- อธิบายคำว่า กำแพงฝ่ายวิญญาณของเราหมายความว่าอะไร
- อธิบายสภาพของกำแพงเมืองเยรูซาเล็ม
- อธิบายว่าเหตุใดกำแพงฝ่ายวิญญาณจึงถูกทำลาย
- รู้ถึงกลยุทธ์ที่ซาตานใช้เพื่อทำลายกำแพงฝ่ายวิญญาณ
- บอกถึงยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณเพื่อให้มีชัยชนะที่กำแพง

ข้อพระคัมภีร์สำคัญ

“พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้เรากระทำสำเร็จ และเราทั้งหลายผู้รับใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นสร้าง แต่ท่านทั้งหลายไม่มีส่วนหรือสิทธิหรืออนุสรณ์ในเยรูซาเล็ม” (เนหะมีห์ 2.20)

คำนำ

หนังสือเนหะมีย์ในพันธสัญญาเดิมเล่าถึงเรื่องราวของการต่อสู้ เพื่อสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็ม ซึ่งถูกทำลายโดยศัตรูขึ้นมาใหม่

กำแพงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันเมืองในสมัยอิสราเอลโบราณ เพราะว่ามันป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาบุกรุก

กำแพงตามธรรมชาติของเยรูซาเล็ม เป็นสัญลักษณ์ของกำแพงฝ่ายวิญญาณของเรา

“...เจ้าจะเรียกกำแพงของเจ้าว่าความรอด และประตูเมืองของเจ้าว่าความสรรเสริญ”
(อิสยาห์ 60.18)

ประตูตามธรรมชาติของเยรูซาเล็มแต่ละประตูมีความเป็นสัญลักษณ์เมื่อนำมาใช้กับกำแพงฝ่ายวิญญาณของเรา

ประตูที่กล่าวไว้ในเนหะมีย์ บทที่ 3 ประกอบด้วย

ประตูแกะ ถึงถึงงานของไม้กางเขนในชีวิตของเรารากฐานของการก่อสร้างฝ่ายวิญญาณ
เนหะมีย์ 3.1, ยอห์น 10.11

ประตูปลา ถึงถึงการเป็นพยานของคริสเตียน เนหะมีย์ 3.3, มัทธีว 4.19

ประตูเกา ถึงถึงธรรมชาติตัวเก่าที่เปลี่ยนเป็นคนใหม่ เนหะมีย์ 3.6, โรม 6.1-23

ประตูหุบเขา พูดถึงการทนทุกข์และการทดสอบ เนหะมีย์ 3.13, 2 โครินธ์ 1.3-5

ประตูกองขยะ แทนงานของเนื้อหนังซึ่งต้องกำจัดออกไป เนหะมีย์ 3.14, กาลาเทีย
5.16-17

ประตูน้ำพุ แทนงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เนหะมีย์ 3.15, ยอห์น 7.37-39

ประตูน้ำ แทนพระวาทะของพระเจ้า เนหะมีย์ 3.26, ยอห์น 4.10-14

ประตูม้า แทนสงครามของผู้เชื่อ เนหะมีย์ 3.28, เอเฟซัส 4.10-14

ประตูตะวันออก กล่าวถึงความหวังของผู้เชื่อในการเสด็จกลับมาของพระเยซู เนหะมีย์ 3.29,
เอเสเคียล 43.1-2

ประตูตรวจผล พูดถึงการตรวจสอบตนเองและพระที่นั่งแห่งการพิพากษาของพระเยซู
เนหะมีย์ 3.31, 1 โครินธ์ 3.9-15, 2 โครินธ์ 5.10

ดังนั้นกำแพงฝ่ายวิญญาณของเราจึงประกอบด้วย

กำแพงแห่งความรอด ประตูแห่งการสรรเสริญ

งานของไม้กางเขนในชีวิตของเรา

การเป็นพยานของคริสเตียน

ธรรมชาติเก่าที่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติใหม่

การทนทุกข์และการทดสอบ
 การกำจัดงานของเนื้อหนัง
 งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 พระวณะของพระเจ้า
 สงครามฝ่ายวิญญาณ
 ความหวังในการเสด็จกลับมาของพระเยซู
 การตรวจสอบตนเอง

กำแพงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ซาตานมุ่งหมายที่จะทำลาย มันต้องการทำลายการสรรเสริญและการเป็นพยานของคริสเตียน มันต้องการทำลายงานของไม้กางเขน การทนทุกข์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

มันพยายามไม่ให้เราศึกษาพระวณะของพระเจ้า และปฏิบัติตามความจริงของพระวณะ

มันต้องการทำให้เราพ่ายแพ้ในสงครามฝ่ายวิญญาณ กีดกันไม่ให้เราตรวจสอบตนเอง และทำให้เราติดกับในงานของเนื้อหนังและในธรรมชาติตัวเก่าที่บาป มันต้องการทำลายความหวังของเราในการเสด็จกลับมาของพระเยซู

สิ่งเหล่านี้คือความหมายเมื่อเราพูดถึงการต่อสู้กับกำแพงต่างๆ

ซาตานโจมตีกำแพงฝ่ายวิญญาณของเราโดยใช้ยุทธวิธีเดียวกับที่ใช้ในการต่อสู้กับกำแพงในเยรูซาเล็ม

บทนี้เน้นที่การต่อสู้เหนือกำแพงของชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณ โดยใช้เรื่องราวของเนหะมีห์ เพื่อสร้างคำอุปมาที่ทรงอำนาจของสงครามฝ่ายวิญญาณ

ก่อนที่เราจะเรียนบทนี้ต่อไป ขอให้คุณอ่านเนหะมีห์ บทที่ 7.3

สถานการณ์ในกรุงเยรูซาเล็ม

บทที่ 1 และ 2 ของเนหะมีห์ อธิบายสภาวะของกำแพงรอบๆ กรุงเยรูซาเล็ม มันถูกทำลาย หักพังโดยการบุกรุกของศัตรูและประตูถูกไฟเผาไหม้หมด

ถ้าไม่มีกำแพงและประตูเมืองแล้ว เมืองก็เปิดออกสู่การบุกรุกในทุกๆ ด้านจากกำลังของศัตรู

ในโลกฝ่ายวิญญาณ ถ้ากำแพงฝ่ายวิญญาณของเราถูกทำลาย เราก็เปิดโอกาสให้ศัตรูเข้าโจมตีเราได้

สถานการณ์นี้เกิดจากอะไร

เนหะมีห์รู้ว่ากำแพงถูกทำลายและเมืองอยู่ในสภาพเช่นนี้เพราะความบาป (เนหะมีห์ 1.5-7)

เมื่อกำแพงฝ่ายวิญญาณของเราอยู่ในสภาพหักพังก็เป็นเพราะความบาปเช่นกัน

แผนการของเนหะมีย์

เนหะมีย์รู้สึกถึงภาวะอันหนักหน่วงจากพระเจ้าให้เขาสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มเพื่อป้องกันคนที่อยู่อาศัยในเมืองจากอันตราย

บทที่ 1 และ 2 อธิบายถึงการเตรียมการและแผนการของเขา

เนหะมีย์และคนงานของเขาตัดสินใจที่จะ “ลุกขึ้นสร้าง” กำแพง (เนหะมีย์ 2.18)

ยุทธวิธีของซาตาน :

การต่อสู้ที่มีต่อกำแพงต่าง ๆ

เมื่อเนหะมีย์ตั้งใจจะสร้างกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ เขาพบการต่อต้านมากจากศัตรู เมื่อเราตัดสินใจจะสร้างกำแพงฝ่ายวิญญาณขึ้นมาใหม่ เราจะพบการต่อต้านเช่นเดียวกันนี้ จากศัตรูของเราคือ ซาตาน

ยุทธวิธีของศัตรูของเนหะมีย์ก็คล้ายคลึงกับยุทธวิธีที่ซาตานใช้เพื่อโจมตีกำแพงฝ่ายวิญญาณ การโจมตีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทที่สำคัญคือ การโจมตีจากภายนอกและการโจมตีจากภายใน

การโจมตีจากภายนอก

เป็นการโจมตีที่ศัตรูนำมาจากภายนอกผ่านผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นพระกายของพระคริสต์

การโจมตีนี้ประกอบด้วย

1. การวิพากษ์วิจารณ์โดยตรง เนหะมีย์ 2.19
 ศัตรูวิจารณ์เรา “คุณคิดว่าคุณกำลังทำอะไรนะ” มันต่อสู้กับแผนการสร้างใหม่และพยายามทุกวิถีทางที่จะขัดขวาง
2. การเยาะเย้ยถากถาง เนหะมีย์ 4.1-3
 เนหะมีย์กลายเป็น “ขี้ปาก” ศัตรูพยายามทำให้เขาพ่ายแพ้โดยการเยาะเย้ยถากถางจากผู้อื่น
 ซาตานจะใช้คำพูดของคนอื่นทำให้เราท้อใจและทำลายเราลง
3. การกล่าวหาอย่างผิด ๆ เนหะมีย์ 6.5-7
 ศัตรูโจมตีเนหะมีย์เป็นการส่วนตัวด้วยข้อกล่าวหาผิด ๆ เขากล่าวหาว่าเนหะมีย์เป็นกบฏ
 ซาตานถูกเรียกว่า “ผู้กล่าวโทษพี่น้อง” มันจะใช้ผู้อื่นให้กล่าวหาคุณเช่นเดียวกับใส่ความคิดกล่าวหาผู้อื่นในความคิดของคุณ
4. การลวง (ให้เบี่ยงเบนไป) เนหะมีย์ 6.2

ศัตรูพยายามให้เนหะมีห์ร่วมประชุม กับเขาการประชุมนี้เป็นกลลวงให้เนหะมีห์ออกห่างจากแผนงาน

การเบี่ยงเบนจากเรื่องของพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้ามอบให้คุณทำก็ยังคงเป็นยุทธวิธีสำคัญของซาตาน

5. อิทธิพลของคนส่วนใหญ่ เนหะมีห์ 6.2

ศัตรูบอกให้ “เรา” มาพบปะกัน พยายามมีอิทธิพลต่อเนหะมีห์ด้วยความเห็นของคนส่วนใหญ่ คนเหล่านี้กล่าวว่าเนหะมีห์เป็นกบฏและจะสร้างกำแพงเมืองไม่ได้

การพยายาม ทำให้ผู้เชื่อประพฤติตามความเห็นของคนส่วนมากกฏหมู่และหลักการของโลกเป็นยุทธวิธีหลักของซาตานในโลกฝ่ายวิญญาณ

ศัตรูยังใช้ผู้เผยพระวจนะเท็จซึ่งอ้างว่ามาจากพระเจ้าให้โจมตีเนหะมีห์ (เนหะมีห์ 6.10-13) ความเห็นของคนส่วนใหญ่บอกให้ฟังเสียง “ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า”

ผู้เชื่อได้รับคำเตือนให้ระวังผู้เผยพระวจนะเท็จซึ่งเบี่ยงเบนไปจากพระเจ้า

6. การประนีประนอม เนหะมีห์ 5.14-19

เนหะมีห์ปฏิเสธไม่ยอมประนีประนอม เขาไม่ได้ประพฤติตามวิถีชีวิตและหลักการที่ผิดรอบ ๆ ตัวเขา คติประจำใจของเขาก็คือ **“แต่ข้าพเจ้ามิได้กระทำเช่นนั้นเพราะความยำเกรงพระเจ้า” (เนหะมีห์ 5.15)**

ซาตานส่งเสริมให้มีการประนีประนอม มันพยายามที่จะทำให้ผู้เชื่อแน่ใจว่าเขาทำบางอย่างได้เพราะว่าคนอื่น ๆ เขาก็ทำกันหรือว่าสิ่งนั้น ๆ ไม่ผิด

7. การขู่และความกลัว เนหะมีห์ 6.5-9

ศัตรูขู่เนหะมีห์และคนงานของเขาให้เกิดความกลัว

ศัตรูรู้ว่าความกลัวทำให้ไม่เคลื่อนไหว (เป็นอัมพาต) แต่ความเชื่อให้กำลังแก่ผู้เชื่อที่จะเกิดผลถวายแด่พระเจ้า

เมื่อถูกเสนอหนทางที่จะหลีกเลี่ยงศัตรู ท่านได้ปฏิเสธความกลัว (เนหะมีห์ 6.10-13) ท่านไม่ได้หนีหน้าศัตรู ท่านไม่ได้หาทางออกอย่างง่าย ๆ

ซาตานพยายามทำให้ผู้เชื่อหนีเมื่อเผชิญการต่อต้าน เมื่อเราวิ่งหนี เรากำลังถอยหลังและเมื่อเราถอย เราก็ไม่สามารถยึดพื้นที่ฝ่ายวิญญาณได้

เมื่อคุณดำเนินโดยความเชื่อคุณจะพบกับการต่อต้านจากผู้ใดโดยสายตาที่มองเห็น

8. การต่อสู้และขัดขวาง เนหะมีห์ 4.8

มีการใช้กลยุทธ์การต่อสู้และการขัดขวาง

9. การใช้อุบาย เนหะมีห์ 4.8,6.2

ศัตรูใช้อุบายหรือแผนการเพื่อต่อสู้เนหะมีห์ ศัตรูมีอุบายสำหรับชีวิตของคุณด้วยเช่นกัน

“ขโมยมาลักฆ่า และ ทำลาย...” (ยอห์น 10.10)

10. การโจมตีในเวลาที่เราอ่อนแอหรือไม่ได้ป้องกัน เนหะมีย์ 4.6
 การโจมตีที่ใหญ่ที่สุดของศัตรูมาถึงเมื่อกำแพงถูกสร้างเสร็จไปครั้งเดียว
 ศัตรูโจมตีเข้ามาในเวลาที่คุณไม่ได้เตรียมพร้อมหรือเวลาที่โจมตีได้ง่าย
 - * ผู้เผยพระวจนะโยนาห์เกิดความท้อแท้ หลังจากที่มีการฟื้นฟูใหญ่ในเมืองนี้เนเวห์ (โยนาห์ 3-4)
 - * กษัตริย์ดาวิดทำบาปเมื่อเวลาที่เขาได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่ในชีวิต จนถึงเวลานี้เขาไม่เคยพ่ายแพ้ทางการทหารเลย
 - * แซมสันทำบาปเมื่อเขา “เริ่มต้น” ที่จะปลดปล่อยอิสราเอลจากมือของพวกฟิลิสเตีย
 เมื่อคุณกำลังเกิดผลถวายพระเจ้า คุณก็เปิดโอกาสให้ศัตรูโจมตี ซาตานสนใจผู้ที่กำลังก้าวหน้าต่อไปในโลกวิญญาณมากที่สุด

การโจมตีภายใน

การโจมตีภายในของซาตานคือ การโจมตีจากภายในพระกายของพระคริสต์เอง ประกอบด้วย

1. การท้อใจ - เนหะมีย์ 4.10-11
 คนงานท้อใจซึ่งทำให้เกิด
 - การขาดกำลังใจ
 - การขาดนิมิตเพราะว่ามี “ชยะมากเกินไป(เรื่องจุกจิกไร้สาระ)”
 - การขาดความมั่นใจ
2. ความไม่ลงรอยกัน - เนหะมีย์ 5
 บทนี้เริ่มต้นด้วยความไม่ลงรอยท่ามกลางประชากรของพระเจ้า ถ้าซาตานสามารถแบ่งแยกพระกายของพระคริสต์ มันก็ทำให้เราไม่เกิดผล เรามัวแต่ยุ่งอยู่กับการต่อสู้กันและกันแทนที่จะช่วยกันสร้าง

เราพบแรงจูงใจที่ผิดซึ่งอยู่เบื้องหลังความไม่ลงรอย ในเนหะมีย์ บทที่ 5 แรงจูงใจที่ผิดคือ ความโลภ
3. ผู้เชื่อที่อ่อนแอ - เนหะมีย์ 4.12
 ศัตรูใช้คนงานอ่อนแอ (เป็นสัญลักษณ์ของผู้เชื่อที่อ่อนแอในพระกายของพระคริสต์) เพื่อพยายามทำให้โครงการสร้างพ่ายแพ้ได้

ยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณ

ชัยชนะที่กำลังแพ้

เนหะมีย์ใช้ยุทธวิธีต่อไปนี้เพื่อก่อสร้างกำแพงของกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่ คุณอาจใช้ยุทธวิธีเดียวกันนี้เพื่อให้ได้ชัยชนะที่กำลังแพ้ฝ่ายวิญญาณของคุณ ดังนี้

ตรวจสอบดูกำแพง

เช่นเดียวกับที่เนหะมีย์ทำในโลกธรรมชาติจึงตรวจสอบกำแพงของโลกฝ่ายวิญญาณ (เนหะมีย์ 2) ศัตรูคือคานเข้ามามีชีวิตส่วนตัวของคุณ บ้านของคุณ สามีคือกรรมในคริสตจักรหรือธุรกิจ หรือเปล่า

“ขอให้ทุกคนพิจารณาตนเอง...” 1 โครินธ์ 11.28

“ท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่า ท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่ จงชันสูตรตัวของท่านเองเถิด...” 2 โครินธ์ 13.5

จำไว้ว่า การพิจารณาตนเองเป็นประตูสู่สัญลักษณ์หนึ่งของกำแพงของเราในโลกวิญญาณ ซาตานจะพยายามขัดขวางคุณไม่ให้พิจารณาตนเองเพราะจะทำให้คุณรู้ถึงด้านต่างๆ ในชีวิตของคุณ ที่ซึ่งคุณยอมให้มันทำลายกำแพงและบุกรุกเข้าไป

สารภาพบาปของคุณ

เนหะมีย์รู้ว่าเหตุผลที่กำแพงถูกทำลายก็เนื่องมาจากบาป และคุณจงทำอย่างที่เขาทำ (เนหะมีย์ 1.5-7) จงสารภาพบาปของคุณและขอการอภัยโทษ

“ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะจะไม่ได้อยู่ในเราเลย

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1.8-9)

รู้ว่าคุณไม่สามารถสร้างกำแพงฝ่ายวิญญาณได้เพียงผู้เดียว

เมื่อคนงานของเนหะมีย์กล่าวว่า “เราเองไม่สามารถสร้างกำแพงได้” ก็เป็นข้อความที่ถูกต้องโดยตัวของเขาเองเขาทำไม่ได้ เขาต้องการฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะช่วยเขาให้ทำงานนี้ได้และคุณก็เช่นกัน!

ลุกขึ้นและสร้าง

เช่นเดียวกับเนหะมีย์ จงตัดสินใจว่าจะลุกขึ้นและสร้างกำแพงฝ่ายวิญญาณของคุณขึ้น

“พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้เรากระทำสำเร็จ และเราทั้งหลายผู้รับใช้ของพระองค์ จะลุกขึ้นสร้าง แต่ท่านทั้งหลายไม่มีส่วนหรือสิทธิหรืออนุสรณ์ในเยรูซาเล็ม” เนหะมีย์ 2.20

จงเตรียมพร้อม เพราะว่า คุณจะเผชิญกับการต่อต้านของศัตรู

อย่าเบี่ยงเบนไป

เนหะมีย์ปฏิเสธไม่ยอมเบี่ยงเบนไปโดยกลวงของศัตรู (เนหะมีย์ 6.2-3) อย่ายอมให้ศัตรูทำให้คุณเบี่ยงเบนไปจากการสร้างกำแพงฝ่ายวิญญาณของคุณ

อย่าหวั่นไหวไปกับความเห็นของคนส่วนใหญ่

ความเห็นของคนส่วนใหญ่คือ เนหะมีย์ เป็นกบฏ (เนหะมีย์ 2.19) คนส่วนใหญ่เห็นว่า กำแพงไม่อาจถูกสร้างขึ้นให้ดีอีกได้ (เนหะมีย์ 4.3)

เนหะมีย์ไม่หวั่นไหวไปกับเสียงของคนส่วนใหญ่ แทนที่จะประพฤติดนตามความเห็นของคนเหล่านั้น เนหะมีย์กลับวางแบบอย่างโดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้ามิได้กระทำเช่นนั้น เพราะความยำเกรงพระเจ้า” (เนหะมีย์ 5.14-19)

จงเป็นแบบอย่างในสงครามฝ่ายวิญญาณ อย่างกลายเป็นส่วนของคนหมู่มากที่กล่าวว่า ชัยชนะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

รู้จักแยกแยะศัตรูและยุทธวิธีของมัน

เนหะมีย์รู้จักศัตรูและยุทธวิธีของมัน เขาพบว่าศัตรูวางแผนโจมตีอย่างไม่รู้ตัว (เนหะมีย์ 4.8 และ 11)

คุณต้องรู้จักแยกแยะศัตรูฝ่ายวิญญาณและยุทธวิธีของมัน เพื่อที่จะทำสงครามฝ่ายวิญญาณได้ผล ซึ่งจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีอย่างไม่รู้ตัว

จงจำไว้ว่าศัตรูวางแผนลับๆ ต่อสู้คุณเพื่อฆ่า ขโมยและทำลาย แต่จงรู้ว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่กว่าและต้องการประทานครีตชีวิตที่สมบูรณ์กว่าเดิมให้แก่คุณ (ยอห์น 10.10)

พัฒนายุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณ

เนหะมีย์พัฒนายุทธวิธีต่อต้านเมื่อเขาได้ยืนยันว่าศัตรูวางแผนโจมตี เขาวางแผนงานเป็นยามเฝ้าดูศัตรู

คนงานทุกคนทำงานสร้างกำแพงแต่ก็มีดาบไว้กับตัวและเตรียมพร้อมที่จะสู้ (เนหะมีย์ 4.13-18) มีการจัดเตรียมสัญญา (เป่าแตร) เพื่อปลุกให้ันกรบรู้ถึงการบุกเข้ามาของศัตรู โดยที่เขาเตรียมตัวต่อสู้และรู้ถึงยุทธวิธีของศัตรู เขาก็ป้องกันการบุกเข้าได้ เขารู้ว่าถ้าเขาจะต้องทำสงครามกับศัตรู พระเจ้าจะต่อสู้เพื่อเขา

“...พระเจ้าของเราทั้งหลายจะทรงต่อสู้เพื่อเรา” (เนหะมีย์ 4.20)

ถ้าคุณพัฒนายุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณที่ถูกต้อง คุณสามารถป้องกันการบุกหลายอย่างของศัตรูที่เข้ามาในชีวิตของคุณ เมื่อซาตานบุกเข้ามาได้จงรู้ว่าพระเจ้าจะต่อสู้เพื่อคุณ

เผชิญหน้ากับศัตรู

เมื่อเนหะมีย์ได้รับข้อเสนอมให้หลบหนีศัตรู เขาปฏิเสธโดยกล่าวว่า **“คนอย่างข้าพเจ้าจะหนีหรือ” (เนหะมีย์ 6.11)**

เนหะมีย์เผชิญหน้ากับศัตรูด้วยการประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า อย่างหลบหนีหรือหาทางออกง่าย ๆ มิฉะนั้นกำแพงฝ่ายวิญญาณของคุณจะไม่มีวันมั่นคงปลอดภัย

เมื่อมีความไม่ลงรอยกันภายในและความท้อใจเกิดขึ้นศัตรูทำงานผ่านผู้เชื่อที่อ่อนแอ เนหะมีย์ไม่ได้หลีกเลี่ยงการโจมตีนั้น เขาเผชิญหน้ากับมันและเอาชนะด้วยยุทธวิธีฝ่ายวิญญาณ(บทที่ 4-5)

ปกป้องกำแพงของคุณในเวลาที่คุณอาจถูกโจมตีได้

ในเรื่องของเนหะมีย์ การโจมตีที่สำคัญที่สุดของศัตรูมาถึงเมื่อ กำแพงเพิ่งสร้างเสร็จไปครึ่งเดียว

เมื่อคุณเริ่มต้นสร้างในโลกฝ่ายวิญญาณ เมื่อคุณเข้ามาสู่ดินแดนของการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณที่เกิดผล จงเตรียมตัวให้พร้อม มันเป็นเวลาที่คุณอาจถูกโจมตีได้ คุณเปิดช่องต่อการโจมตีของซาตาน

สร้างกำแพง

เนหะมีย์ตอบสนองต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ คำเยาะเย้ยถากถาง การกล่าวโทษผิด ๆ การข่มขู่ และความกลัว โดยการสร้างกำแพงต่อไป

“เราจึงทำงานกัน ครึ่งหนึ่งถือหอกตั้งแต่เข้ามิดจนดาวขึ้น” (เนหะมีย์ 4.21)

เนหะมีย์ยืนหยัดอยู่กับงาน เขาไม่ได้หยุดยั้งการสร้างกำแพง

“กำแพงจึงสำเร็จในวันที่สี่สิบห้าเดือนเอลูล ในห้าสิบสองวัน” เนหะมีย์ 6.15

เนหะมีย์ทำสิ่งที่ศัตรูกล่าวว่าเขาไม่อาจทำได้ภายในเวลาอันสั้น

ถ้ากำแพงพังลงรอบ ๆ ชีวิตของคุณ ศัตรูอาจบอกคุณว่างานนี้หมดหวัง แต่ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า คุณสามารถสร้างกำแพงขึ้นใหม่ด้วยพลังของพระองค์ คุณจะไม่ต้องใช้เวลานานเลย

“ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟิลิปปี 4.13)

เมื่อศัตรูโจมตีโครงการสร้างใหม่ฝ่ายวิญญาณ อย่าละทิ้งไป ! เพียงแต่สร้างกำแพงฝ่ายวิญญาณของคุณต่อไป

วางยามไว้

เมื่อเนหะมีย์สร้างกำแพงขึ้นใหม่รอบ ๆ กรุงเยรูซาเล็มเสร็จแล้ว เขาก็วางยามเพื่อเฝ้าเหนือกำแพงและประตูเมือง (เนหะมีย์ 7.1-3)

จงวางยามเหนือกำแพงฝ่ายวิญญาณของคุณ จงระวังระไวเสมอต่อการโจมตีของศัตรู.

ชื่อ _____

บททดสอบตนเอง บทที่ 10

1. จงเขียนข้อพระคัมภีร์สำคัญจากความทรงจำของบทนี้

2. กำแพงฝ่ายวิญญาณของคุณหมายความว่าอะไร ?

3. จงอธิบายถึงสภาพของกำแพงเมืองเยรูซาเล็ม ในเวลาของเนหะมียห์

4. เหตุใดกำแพงของกรุงเยรูซาเล็มจึงถูกทำลาย (สาเหตุเดียวกับที่กำแพงฝ่ายวิญญาณถูกทำลาย)

5. จงบอกยุทธวิธีที่ซาตานใช้ในสงครามต่อสู้กำแพงฝ่ายวิญญาณ

6. จงบอกยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณ ซึ่งทำให้แน่ใจในชัยชนะที่กำแพงของเรา

คำตอบบททดสอบ บทที่ 10

1. “พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้เรากระทำสำเร็จ และเราทั้งหลายผู้รับใช้ของพระองค์จะถูกขึ้นสร้าง แต่ท่านทั้งหลายไม่มีส่วนหรือสิทธิหรืออนุสรณ์ในเยรูซาเล็ม” (เนหะมียาห์ 2:20)
2. จงเปรียบเทียบคำตอบของคุณกับรายการ ในหน้า 126
 กำแพงฝ่ายวิญญาณของเราซึ่งขาดานมีเป้าหมายทำลาย ประกอบด้วย
 - กำแพงของความรอด ประตูแห่งการสรรเสริญ
 - งานของไม้กางเขนในชีวิตของเรา
 - คำพยานของคริสเตียน
 - ธรรมชาติเก่าของเราที่เปลี่ยนไปสู่ธรรมชาติใหม่
 - ท่าทีที่เหมาะสมในการทนทุกข์และการทดสอบ
 - การกำจัดงานของเนื้อหนัง
 - งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 - พระวอนะของพระเจ้า
 - สงครามฝ่ายวิญญาณ
 - ความหวังของการเสด็จกลับมาของพระเยซู
 - การตรวจสอบตนเอง
3. กำแพงถูกทำลายและประตูถูกไฟไหม้ หน้า 127
4. ความบาป หน้า 127
5. จงเปรียบเทียบรายการของคุณกับรายการที่ให้ไว้ในหน้า 127-129
 ยุทธวิธีของขาดานเพื่อทำลายกำแพงประกอบด้วย

การโจมตีภายนอก

การวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อเราโดยตรง
 คำเยาะเย้ยถากถาง
 การกล่าวโทษผิด ๆ
 การลวงให้เบี่ยงเบนไป
 อิทธิพลของคนส่วนใหญ่
 การประนีประนอม
 การข่มขู่และความกลัว
 การต่อสู้และการขัดขวาง
 การใช้อุบาย

การโจมตีในเวลาที่ย่อนแอ

การโจมตีภายใน

การท้อใจ

ความไม่ลงรอย

ผู้เชื่อที่ย่อนแอ

6. จงเปรียบเทียบรายการของคุณกับยุทธวิธีที่ให้ไว้ในหน้า 130-132
 ยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณที่ทำให้แน่ใจในชัยชนะที่กำลังดำเนิน มีดังต่อไปนี้
 - การตรวจสอบกำแพง
 - การสำรวจบาปของคุณ
 - จำไว้ว่าคุณไม่สามารถสร้างกำแพงฝ่ายวิญญาณแต่เพียงผู้เดียว
 - ลุกขึ้นและสร้าง
 - อย่าถูกชักให้เบี่ยงเบนไป
 - อย่าหันเหไปกับ “ความเห็นของคนส่วนใหญ่”
 - รู้จักแยกแยะศัตรูและยุทธวิธีของมัน
 - พัฒนายุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณ
 - เผชิญหน้ากับศัตรู
 - ปกป้องกำแพงของคุณในเวลาที่คุณถูกโจมตีได้
 - สร้างกำแพง
 - ตั้งยามไว้

เพื่อการศึกษาด้วยตนเองต่อไป

จงศึกษาว่าเนหะมีย์เตรียมตัวของเขอย่างไรก่อนที่จะสร้างกำแพงขึ้นใหม่และเผชิญกับศัตรู ดังนี้

เขาเห็นสภาพตามที่เป็นจริง บทที่ 1-2

เขารู้ว่า ปัญหารากฐานคือ บาป และสภาพบาปส่วนของเขา เนหะมีย์ 1:5-7

เขาถืออด ร้องไห้ คร่ำครวญและอธิษฐาน เนหะมีย์ 1:4

เขาเตรียมพร้อมอย่างถูกต้องก่อนจะเริ่มงานและเผชิญหน้าศัตรู บทที่ 1 และ 2

เขามียุทธวิธีสำหรับการสร้างขึ้นใหม่ บทที่ 3

ผู้เชื่อมักจะพ่ายแพ้ในสงครามฝ่ายวิญญาณเพราะว่าขาดการเตรียมฝ่ายวิญญาณที่

เหมาะสม